

Số: 41/KH-UBND

Tơ Tung, ngày 16 tháng 02 năm 2023

## **KẾ HOẠCH**

### **Quản lý các đại lý, hộ tư thương đầu tư, ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tơ Tung năm 2023**

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 147-KH/HU ngày 18/07/2018 của Huyện ủy Kbang về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh"; Văn bản số 99/UBND-VX ngày 25/01/2021 của UBND huyện Kbang "V/v thực hiện nghiêm việc quản lý các hộ đầu tư giống, vật tư, phân bón và cho vay lãi cao trong đồng bào dân tộc thiểu số"; Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm 2023 trên địa bàn xã như sau:

#### **I. Mục đích, yêu cầu**

##### **1. Mục đích**

Tăng cường công tác chỉ đạo của Đảng ủy, quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân xã trong việc quản lý các đại lý, hộ tư thương đầu tư trên địa bàn xã và ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao, nhằm nâng cao hiệu quả trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số hiểu, nhận thức đầy đủ về tác hại, hậu quả của việc vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao; vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời tố giác tội phạm, đối tượng có hoạt động cho vay lãi suất cao, đầu tư vốn, giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV, mua bán, vận chuyển hàng nông sản không đúng với giá thị trường, đòi nợ gây mất an ninh, trật tự tại địa phương; hướng dẫn để người dân có kế hoạch chi tiêu trong gia đình và tích lũy vốn để tái đầu tư, mở rộng sản xuất.

##### **2. Yêu cầu**

- Công tác tuyên truyền, vận động ngăn ngừa, hạn chế tình trạng hộ người đồng bào dân tộc thiểu số vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao phải được tổ chức thường xuyên, đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận đoàn thể, của một số bộ phận người dân và các đối tượng cho vay, đại lý, hộ tư thương. Nâng cao trách nhiệm của tổ chức

Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và cán bộ, đảng viên từ xã đến các làng trong công tác tuyên truyền, vận động.

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nắm chắc tình hình các đối tượng, các đại lý, hộ tư thương đầu tư vốn, giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV, mua bán, vận chuyển hàng nông sản để ngăn ngừa, hạn chế tình trạng hộ người đồng bào dân tộc thiểu số vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao...

- Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã trong việc xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đại lý, hộ tư thương đầu tư không đúng quy định trên địa bàn xã, các đối tượng cho vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao.

## **II. Nhiệm vụ và giải pháp**

**1.** Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số biết rõ phương thức, thủ đoạn, hành vi và những tác hại, hậu quả, hệ lụy phát sinh việc vay tiền ngoài hệ thống ngân hàng, mua nợ hàng hóa của các hộ tư thương, các đại lý. Vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời tố giác tội phạm, các đối tượng, các đại lý, hộ tư thương có hoạt động cho vay tiền có dấu hiệu lừa đảo, trục lợi, đòi nợ gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, có giải pháp quản lý, chấn chỉnh cán bộ, đảng viên và người thân trong gia đình liên quan đến việc cho vay, bán nợ hàng hóa đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

**2.** Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tăng cường hỗ trợ vốn từ các nguồn khác nhau; chú trọng hướng dẫn, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận, sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn vốn vay, hỗ trợ của Nhà nước để thoát nghèo bền vững.

**3.** Thường xuyên nắm chắc tình hình các đối tượng, các đại lý, hộ tư thương có biểu hiện cho vay nặng lãi, đầu tư vốn, giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV, mua bán, vận chuyển hàng nông sản bất minh, không rõ ràng, minh bạch về giá cả để ngăn ngừa, hạn chế tình trạng hộ người đồng bào dân tộc thiểu số vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao và có các biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các đối tượng, các đại lý, hộ tư thương có biểu hiện cho vay nặng lãi, đòi nợ, đầu tư, mua bán hàng hóa không đúng theo giá cả thị trường theo quy định của pháp luật.

**4.** Thường xuyên cập nhật danh sách các đối tượng, các đại lý, hộ tư thương có đầu tư vốn, giống, vật tư, phân bón, thuốc BVTV, cho vay nặng lãi, mua bán, vận chuyển hàng hóa nông sản trên địa bàn xã để có biện pháp quản lý, đồng thời tiến hành mời các đối tượng, các đại lý, hộ tư thương lên UBND xã làm việc yêu cầu ký cam kết thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh, của huyện trong việc đầu tư vốn, giống, vật tư, phân bón, thuốc BVTV, cho vay tiền, mua bán, vận chuyển hàng hóa nông sản trên địa bàn xã.

## **III. Tổ chức thực hiện**

### **1. Đối với Công an xã**

- Giao Công an xã là cơ quan thường trực BCD phòng chống tội phạm xã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cho vay với lãi

xuất cao, quản lý, theo dõi, kiểm tra, rà soát, lập danh sách thống kê các đối tượng, đại lý, hộ tư thương cho vay và hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay nặng lãi tại địa bàn xã, đặc biệt chú trọng các trường hợp vay mượn tiền, đầu tư từ 50.000.000 đồng trở lên.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao, Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành xã theo dõi, nắm tình hình đối với hoạt động cho vay, mua nợ hàng hóa dưới mọi hình thức; có biện pháp ngăn chặn, xử lý đối tượng cho vay lãi xuất cao, đòi nợ, xiết nợ gây mất an ninh trật tự tại địa phương; phối hợp với các ban, ngành xã tuyên truyền đối với các hộ tư thương, đại lý và Nhân dân trên địa bàn xã nắm rõ các quy định của pháp luật để thực hiện đúng quy định trong việc cho vay tiền, đầu tư vốn, giống, vật tư, phân bón....

- Phối hợp với Công chức Tư pháp xã tiến hành rà soát lập danh sách, điều tra, xác minh các trường hợp, các đối tượng, đại lý, hộ tư thương cho vay nặng lãi, đầu tư, mua bán, vận chuyển hàng hóa, nông sản có biểu hiện bất minh, không rõ ràng, minh bạch gian lận về giá cả để trục lợi; yêu cầu các hộ đầu tư thực hiện đăng ký kinh doanh, mở sổ theo dõi, thực hiện hợp đồng có chứng thực của UBND xã; qua đó trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, nắm tình hình nợ, trả nợ của từng hộ, riêng đối với các hộ kinh doanh, mua bán, đầu tư thuộc BVTV phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

## **2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã (phụ trách công tác tuyên truyền)**

- Tham mưu cho UBND xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các Văn bản Luật, Nghị định liên quan đến việc cho vay tiền, đầu tư, kinh doanh...đến các hộ đầu tư và mọi người dân biết, hướng dẫn, giải thích rõ ràng, cụ thể cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số biết rõ phương thức, thủ đoạn, hành vi và những tác hại, hậu quả, hệ lụy phát sinh trong việc vay tiền ngoài hệ thống ngân hàng, vay nặng lãi, mua nợ hàng hoá của các hộ tư thương, các đại lý. Vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời tố giác tội phạm, các đối tượng, các đại lý, hộ tư thương có hoạt động cho vay tiền với lãi xuất cao, có dấu hiệu lừa đảo, trục lợi, đòi nợ gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

- Thường xuyên tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, Đảng viên và người dân trên địa bàn xã biết để vận động người thân, gia đình nâng cao nhận thức, trách nhiệm, không tham gia vào việc cho vay nặng lãi, kinh doanh, đầu tư, mua bán... không đúng quy định của pháp luật nhằm thực hiện hiệu quả công tác này trên địa bàn xã nói riêng và địa bàn huyện nói chung.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã trong việc triển khai và yêu cầu các đại lý, hộ đầu tư, cho vay mượn tiền và hộ đồng bào DTTS, khi đầu tư, cho vay mượn tiền, giữa hai bên cần giao kết bằng hợp đồng có chứng thực của UBND xã, mở sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ các thông tin, các khoản đầu tư, các khoản nợ và các khoản đã trả nợ.

- Phối hợp với Công an xã tiến hành rà soát lập danh sách, điều tra, xác minh các trường hợp, các đối tượng, đại lý, hộ tư thương cho vay nặng lãi, đầu tư, mua bán, vận chuyển hàng hóa, nông sản có biểu hiện bất minh, không rõ ràng, minh

bach, gian lận về giá cả để trục lợi, đặc biệt là các trường hợp vay mượn tiền, đầu tư từ 50.000.000 đồng trở lên để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì tham mưu hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch này, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này của các ban, ngành, đoàn thể xã.

Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND - UBND huyện và Phòng Dân tộc huyện) theo đúng thời gian quy định.

### **3. Công chức Văn hóa - Xã hội xã (phụ trách VH-TT)**

- Tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh xã, phổ biến, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; nâng cao nhận thức cho Nhân dân về các hệ lụy trong việc đầu tư, vay tiền lãi xuất cao..., thông tin, tuyên truyền, kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ các hộ đồng bào DTTS còn gặp nhiều khó khăn phát triển sản xuất, hỗ trợ cung ứng vật tư, vốn, giống, đồng thời hỗ trợ tìm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm cho bà con nhân dân trên địa bàn xã.

### **4. Công chức Tài chính - Kế toán xã**

Tham mưu cho UBND xã đảm bảo kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện kế hoạch này.

### **5. Đề nghị Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể xã**

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, các ban, ngành chuyên môn xã tuyên truyền, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi ý thức, tập quán sinh hoạt, sản xuất, tiết kiệm trong chi tiêu, tích lũy vốn để phục vụ nhu cầu sản xuất. Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động người dân bài trừ các hủ tục lạc hậu (ma chay, cưới hỏi...), gây tốn kém về vật chất, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

- Phân công đoàn viên, hội viên tại các làng phụ trách từng hộ gia đình; định kỳ đến từng hộ gia đình để nắm tình hình, quản lý, vận động các hộ không vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi xuất cao của đại lý, hộ tư thương; vận động các hộ vay tiền tại hệ thống ngân hàng nhất là Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện để đầu tư cho phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Có kế hoạch tham gia và chỉ đạo các chi hội ở các làng vận động nhân dân ở các làng, hộ gia đình; định kỳ nắm tình hình thành viên, đoàn viên, hội viên vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao để báo cáo về UBND xã kịp thời, đồng thời có giải pháp tuyên truyền cho phù hợp.

- Phối hợp với UBND xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu vay vốn nhưng ngại vay, không biết thủ tục vay; có thể xây dựng các đề án vay vốn tập thể để giúp hộ dân có vốn sản xuất, kinh doanh và tổ chức hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và đạt hiệu quả.

Đề nghị MTTQ xã, các ban, ngành, đoàn thể xã, chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này trên địa bàn xã.

## **6. Trưởng các làng trên địa bàn xã**

Chỉ đạo, phân công các thành viên trong Ban lãnh đạo làng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã triển khai tuyên truyền, vận động, nắm tình hình các đối tượng, đại lý, hộ tư thương có biểu hiện cho vay nặng lãi, đầu tư, mua bán, vận chuyển hàng hóa, nông sản có biểu hiện bất minh, không rõ ràng, minh bạch, gian lận về giá cả để trục lợi, đặc biệt là các trường hợp cho vay mượn tiền, đầu tư từ 50.000.000 đồng trở lên và nắm danh sách các hộ gia đình có hợp tác đầu tư, vay tiền và mua nợ hàng hóa để phản ánh kịp thời về UBND xã (qua ông Bùi Tiên Dũng, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, số điện thoại 0973917279) để kịp thời phối hợp xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kế hoạch quản lý các đại lý, hộ tư thương đầu tư, ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi xuất cao tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tơ Tung năm 2023./.

### **Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng dân tộc huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- TT UBND xã;
- TT MTTQ và các đoàn thể xã;
- Công an xã;
- Công chức Văn hóa-Xã hội xã (VHTT);
- Trưởng làng của 10 làng;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu VP, TP;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Nam**